



## บทอ่านที่ 1

1 ยน 3:11-21

ลูกที่รักทั้งหลาย นี่คือการสอนที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาตั้งแต่แรกเริ่ม คือเราจงรักกัน อย่าเป็นเหมือนคาอิน ซึ่งมาจากมารร้าย และพี่น้องชายของตน เหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชาย เพราะการกระทำของเขาเลวร้าย แต่การกระทำของน้องชายชอบธรรม

พี่น้องทั้งหลาย อย่าแปลกใจเลยถ้าโลกเกลียดชังท่าน เรารู้ว่า เราผ่านพ้นความตายมาสู่ชีวิตแล้ว เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดไม่มีความรัก ย่อมดำรงอยู่ในความตาย ทุกคนที่เกลียดชังพี่น้องของตน ย่อมเป็นฆาตกร และท่านก็รู้ว่า ไม่มีฆาตกรคนใดมีชีวิตนิรันดรอยู่ในตน เรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติของโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขาดแคลน ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร

ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง จากการกระทำนี้ เราจะรู้ว่าเรายู่กับความจริง เราจะมั่นใจเฉพาะพระเจ้าผู้ทรงรักของพระองค์ แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเรายู่ก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา เราย่อมมั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระเจ้าผู้ทรงรักพระเจ้า

## พระวรสาร

ยน 1:43-51

วันรุ่งขึ้น พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงพบฟิลิปและตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” ฟิลิปมาจากเมืองเบธไซดาเช่นเดียวกับอันดรูว์และเปโตร ฟิลิปพบนาธานาเอล และบอกเขาว่า “เราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ”

นาธานาเอลจึงพูดกับฟิลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้” ฟิลิปตอบว่า “มาดูซิ” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” นาธานาเอลทูลถามว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ที่ต้นมะเดื่อ”



ข้อคิดที่นาธานาเอลมีต่อ “นาซาเร็ธ” เมืองเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของอิสราเอลเกือบทำให้เขาต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้พบและรู้จักกับพระเยซูเจ้าไปตลอดชีวิต

ข้อคิดที่นาธานาเอลยังมีเพื่อนดี ๆ อย่างฟิลิป ผู้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้นาธานาเอลได้พบกับสิ่งดี ๆ คำเชิญชวนใด ๆ อาจไม่สามารถทำให้นาธานาเอลผู้ยึดมั่นในความคิดตนเองอย่างเหนียวแน่นโอนอ่อนผ่อนตามได้เท่ากับคำทำทนายว่า “มาดูซิ”

ที่สุด นาธานาเอลก็พบและรู้จักพระเยซูเจ้าด้วยตัวเขาเอง ประสบการณ์แรกที่ได้สัมผัสกับพระเยซูเจ้าทำให้เขาเปลี่ยนความคิดที่เคยติดกรอบแคบ ๆ มาเป็นการยอมรับและเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าอย่างไร้ข้อสงสัย

เสาร์

5

มกราคม

เทศกาล

พระคริสตสมภพ

สวด 100:1-4,5

ทำวัตรสวดที่ 2